

การทำงานพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ถ้านักศึกษาได้รับอนุญาตให้ทำงาน นักศึกษาสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับงานนอกเวลาซึ่งมักติดประกาศในสถานศึกษา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ศูนย์จัดหางาน และหน่วยจัดหางานของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของนักศึกษา สถานศึกษาหลายแห่งมีบริการด้านการจัดหางานให้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลงานนอกเวลาและงานในช่วงวันหยุด และบางแห่งก็ออกจดหมายข่าวเพื่อประกาศตำแหน่งงานว่าง

บริการด้านการจัดหางานนี้ยังให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการจ้างงาน การฝึกงาน และการศึกษาต่อในระดับสูง นอกจากนี้ยังช่วยนักศึกษาในเรื่องการหางานและการสมัครงานอีกด้วย ก่อนตัดสินใจเข้าทำงาน นักศึกษาควรไตร่ตรองให้ดีว่านักศึกษามีเวลาว่างมากน้อยเพียงใด พึงระลึกว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของนักศึกษา การเรียนของนักศึกษาอาจหนักและต้องการเวลามาก ควรพิจารณาให้ดีก่อนว่านักศึกษาเหลือเวลาเพื่อทำงานนอกเวลาได้มากน้อยเพียงใด นักศึกษาหลายๆ คนรู้สึกว่าการทำงานนอกเวลาช่วยพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษาก็ไม่ควรจะทำจนเสียการเรียน

การทำงานในสหราชอาณาจักรมีเงื่อนไขซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนหางาน ซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกับในประเทศอื่นๆ หากนักศึกษามีตราประทับอนุญาตให้ทำงานในหนังสือเดินทางหรือสติ๊กเกอร์วีซ่า นักศึกษาก็สามารถทำงานได้โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

- นักศึกษาต้องไม่ทำกิจการส่วนตัว เปิด/ทำธุรกิจเป็นของตนเอง ประกอบอาชีพเป็นนักกีฬาหรือนักแสดง หรือทำงานแบบเต็มเวลา ขณะที่ยังเรียนอยู่
- เงินค่าจ้างที่นักศึกษาคาดว่าจะได้รับจากการทำงานไม่สามารถนำมาแจ้งเพื่อขออนุญาตเข้าประเทศ/สมัครวีซ่า นักศึกษาต้องแสดงว่านักศึกษาสามารถจ่ายค่ากินค่าอยู่ในสหราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินจากการทำงานอื่นใด นอกเสียจากว่าเงินนั้นจะได้รับจากการทำงานระหว่างการศึกษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร หรือเงินที่ได้รับจากการทำงานในสถานศึกษาที่นักศึกษาศึกษาอยู่ สถานศึกษาของนักศึกษาจะต้องออกหลักฐานรับรองการจ้างงานให้ก่อน หากนักศึกษาต้องการรวมเงินดังกล่าวในการทำวีซ่า/ขออนุญาตเข้าประเทศ
- นักศึกษาจะทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างเปิดภาคเรียน ห้ามเกินกว่านี้โดยเด็ดขาด
- งานที่นักศึกษาทำเป็นงานที่บังคับไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร (รวมทั้งงานที่ทำ ระหว่างการศึกษา
- ในบางกรณี นักศึกษาอาจฝึกงานกับบริษัทได้โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน

การทำงานนอกเวลาระหว่างที่กำลังศึกษาจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ข้างต้น

• การหางานหลังจากสำเร็จการศึกษา

หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองในสหราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาใดก็ตาม นักศึกษาสามารถดำเนินเรื่องเพื่อขอยืดต่อเพื่อทำงานได้อีก 1 ปีภายใต้โครงการ

International Graduates Scheme (IGS) โครงการนี้เริ่มเปิดตัวเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2550 เพื่อมาแทนที่โครงการ Science and Engineering Graduates Scheme (SEGS) ซึ่งเจาะจงเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น และเพื่อให้มีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับโครงการนี้ ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้าโครงการภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก [International Graduates Scheme](#) และสำหรับในสกอตแลนด์ก็มีโครงการในลักษณะเดียวกัน นั่นคือ Fresh Talent Scotland Initiative นักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษาในสกอตแลนด์ ตั้งแต่ระดับ HND ปริญญาตรี หรือ หลักสูตรปริญญาโทและเอกสามารถดำเนินเรื่องเพื่อขอยืดต่อ และทำงานได้เป็นเวลา 2 ปี ในสกอตแลนด์หลังจากจบการศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.scotlandistheplace.com

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อนุญาตให้นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วอยู่ต่อไปในสหราชอาณาจักรเพื่อเข้ารับการอบรมกับผู้เชี่ยวชาญหรือหาประสบการณ์จากการทำงาน นักศึกษาบางคนยังสามารถสมัครเข้าโครงการ Highly Skilled Migrant Programme จุดประสงค์เพื่ออนุญาตให้นักศึกษาที่มีความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษทำงานในสหราชอาณาจักรได้ แต่ละโครงการจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกและอาจเปลี่ยนแปลงได้บ่อยครั้ง

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ www.workingintheuk.gov.uk หรือจากเอกสารของ UKCOSA ในหัวข้อ [working in the UK after your studies](http://www.ukcosa.org.uk/pages/guidenote.htm) ที่ www.ukcosa.org.uk/pages/guidenote.htm